


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย
			หน่วยนับ	ปริมาณงาน				
๑.	ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ผอ.รพ. และเจ้าหน้าที่ รพ. พระจอมเกล้าเพชรบุรี	คน	๑,๒๖๐	บุคลากรของรพ.พระจอมเกล้าฯ ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงานอันได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	-

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย
			หน่วยนับ	ปริมาณงาน		ไตรมาส ๔		
๒.	ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ให้มีความรู้และเข้าใจแนวทาง และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่	คน	๑๓๐	เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ได้รับความรู้ และเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การรักษาวินัย การกระผิดวินัย ที่กำหนดให้ข้าราชการพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ว่ากรณีใดเป็นการละเมิดขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือมิใช่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกรณีนี้ ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว รวมถึงกรณีใดหน่วยงานของรัฐสามารถไล่เบี้ยค่าสินไหมทดแทนกับเจ้าหน้าที่ได้	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	-


 (นายรัตนพล บุญใหญ่)
 ผู้รายงาน